

Số: /BC-UBND

Thạch Hưng, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024)

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 13/6/2024 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) HĐND xã khóa XX và Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 02/7/2024 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024).

UBND xã Thạch Hưng tổng hợp Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

#### I. VỀ LĨNH VỰC XDCB, CTMT, NTM, TTĐT.

**Câu 1.** Các hộ dân sinh sống tại khu quy hoạch đồng Kinh Nam đề xuất làm tuyến đường đầu nối từ Trương Quốc Dụng đi vào tổ liên gia 7 khu dân cư đồng Kinh Nam (bên đền Hậu Hạ và cây xăng) thay vì như hiện nay là đang mượn đất của các hộ dân để đi lại. Vậy kính mong UBND có khảo sát lập quy hoạch đề xuất với cấp trên để làm đường cho nhân dân đi lại được thuận tiện. Cử tri thôn Kinh Nam.

**Kết quả giải quyết:** Đối với tuyến đường nối đường Trương Quốc Dụng đi vào Tổ liên gia 7 thuộc khu dân cư Thôn Kinh Nam (cụ thể bên đền Hậu Hạ và cây xăng): Hiện nay thành phố và xã đã xây dựng xong tuyến đường Đặng Tất, xã tiếp tục đầu tư xây dựng đường điện chiếu sáng. Phía Đông của tổ dân phố, UBND xã đang tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Trương Quốc Dụng với đường Nguyễn Du, hiện tại tuyến đường này đã thông tuyến. Trước mắt do nguồn kinh phí còn hạn hẹp chưa thể đầu tư xây dựng tuyến đường theo đề xuất của Thôn đã đề nghị trên. UBND xã tiếp thu ý kiến và sẽ xem xét đề xuất sau.

**Câu 2.** Kinh phí đền bù đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Phố đã hoàn thành hồ sơ hơn 1 năm đến nay chưa chi trả. Cử tri xin hỏi là đến thời gian nào mới chi trả cho nhân dân bị ảnh hưởng? Công trình kênh mương tiêu úng Đồng Phố nên triển khai vào thời điểm này là phù hợp nhất. Cử tri thôn Trung Hưng.

**Kết quả giải quyết:** Đất Nông nghiệp tại khu vực Đồng Phố đã được kiểm đếm, phê duyệt phương án GPMB, tuy nhiên do chưa được phê duyệt BCKT kỹ thuật bổ sung, ngân sách xã còn khó khăn trong việc bố trí nguồn chi trả trong công tác GPMB nên chưa thể chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp cho các hộ gia đình. Hiện nay UBND xã đã trình hồ sơ điều chỉnh BCKT kỹ thuật lên thành phố phê duyệt, thời gian tới UBND xã xem xét bố trí kinh phí để chi trả tiền đền bù GPMB cho bà con nhân dân.

**Câu 3.** Cử tri thôn Trung Hưng đề xuất UBND có kế hoạch mở rộng kênh thoát lũ tại khu vực cống K14.

**Kết quả giải quyết:** Hiện nay kênh thoát nước trước cống K14 còn nhiều bất cập, là điểm cuối thu thoát nước của địa bàn xã cũng như thành phố. Tuy nhiên hiện nay do vướng mắc đang thi công tuyến đường vành đai nên mương thoát đang sử dụng là mương tạm thời, hiện trạng nghèo nàn. UBND xã đã có phương án khắc phục tạm thời, đầu tư xây dựng 01 cống nhỏ trước cống K14, chuẩn bị cải tạo cống K14, đồng thời đã có ý kiến với chủ đầu tư đang thực hiện Dự án đường Vành Đai để có điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

**Câu 4.** Hiện nay trên địa bàn các thôn còn một số tuyến đường chưa rải thảm nhựa đều là tuyến nhỏ khó làm và thưa dân sinh sống, kinh phí đóng góp cao. Đề nghị UBND có kế hoạch xem xét hỗ trợ. Cử tri thôn Trung Hưng.

**Kết quả giải quyết:** Thực hiện kế hoạch đăng ký chương trình mục tiêu đến nay UBND xã đã triển khai và thông báo các cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thành phố và ngân sách xã đối với từng công trình mục tiêu cho các đồng chí Thôn trưởng các thôn đang thực hiện chương trình mục tiêu được biết để huy động phần đóng góp của Nhân dân.

Trong các công trình đã đăng ký chương trình mục tiêu có một số tuyến đường có tính chất đặc thù như mật độ dân cư thấp, ngõ hẹp thì ngoài cơ chế hỗ trợ của thành phố và của xã theo quy định thì UBND xã đã làm việc với đơn vị nhà thầu thi công để giảm số tiền công làm bằng thủ công từ 50.000 đồng/m<sup>2</sup> xuống còn 25.000 đồng/m<sup>2</sup> đối với các tuyến đường nhỏ hẹp mà không thể thi công bằng máy; đối với các tuyến đường thưa dân cư, UBND xã đã khảo sát, báo cáo đề xuất UBND thành phố hỗ trợ kinh phí đối với những tuyến đường này, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phần hỗ trợ kinh phí này từ thành phố, sau khi có chế độ hỗ trợ từ TP, UBND xã sẽ thông báo đến các thôn.

**Câu 5.** Hồ sơ kế hoạch xây dựng tiểu công viên tại khu vực đất nhà văn hóa Kinh Trung cũ đã triển khai nhiều năm nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị địa phương tiếp tục triển khai. Cử tri thôn Trung Hưng.

**Kết quả giải quyết:** Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Kinh Nam. Hiện UBND xã đã đầu tư xây dựng hàng rào xanh xung quanh tiểu công viên và đã cho đổ đất san lấp mặt bằng. Tuy nhiên UBND xã gặp khó khăn về nguồn vốn nên tiểu công viên đến nay vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong thời gian sắp tới UBND xã sẽ xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư và hoàn chỉnh các thủ tục liên quan.

**Câu 6.** Thôn Thúy Hội đang triển khai các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu, để đáp ứng theo các tiêu chí cử tri có đề xuất UBND có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, khu thể thao sân bóng tại Đền làng. Cử tri thôn Thúy Hội.

**Kết quả giải quyết:** Thôn Thúy Hội đang triển khai các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu, để đáp ứng theo các tiêu chí cử tri có đề xuất UBND có kế hoạch nâng

cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, khu thể thao sân bóng tại Đền làng. Vấn đề này UBND xã Kết quả giải quyết như sau:

Việc nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa hiện nay đã được UBND xã triển khai đầu tư sửa chữa cải tạo với kinh phí 1 tỷ đồng, hiện tại đơn vị đang lập BCKT KT, hoàn thành các thủ tục và triển khai XD trong thời gian tới.

**Câu 7.** Hiện nay một số tuyến đường, ngõ chưa có tên cũng như biển số nhà. Đề nghị UBND khảo sát để có kế hoạch gắn biển số nhà, ngõ để nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt. CỬ TRƯỞNG THÔN KINH NAM.

**Kết quả giải quyết:** Trong thời gian qua UBND xã đã triển khai gắn biển số nhà và biển ngõ đối với các vùng có dân cư ở ổn định. Hiện tại có một số hộ dân mới làm nhà ở nên chưa có biển số nhà thì đề nghị Thôn trưởng các Thôn tổng hợp số lượng các hộ và báo cáo với UBND xã qua Tổ trật tự đô thị để được hướng dẫn cụ thể. Hiện nay trên địa bàn xã Thạch Hưng đang triển khai rất nhiều Dự án nên sẽ hình thành các tuyến đường mới và các vùng quy hoạch dân cư mới. Trong thời gian tới UBND xã sẽ phối hợp với Thôn trưởng các Thôn kiểm tra, khảo sát, kiểm đếm các tuyến đường, ngõ mới nhưng chưa được gắn biển và các hộ gia đình đã làm nhà ở nhưng chưa có biển số nhà để có phương án thực hiện đảm bảo thuận tiện cho người dân trong quá trình giao dịch liên quan đến biển số ngõ và nhà. Tuy nhiên đến nay UBND xã chưa nhận được tổng hợp, báo cáo của thôn trưởng các Thôn tổng hợp số lượng các hộ gửi UBND xã để có cơ sở xem xét. Thời gian tới đề nghị thôn trưởng các Thôn tổng hợp số lượng các hộ và báo cáo với UBND xã qua Tổ trật tự đô thị để được hướng dẫn cụ thể.

## II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG.

**Câu 1.** Từ năm 2016 đến nay một số công trình trong quá trình thi công trên địa bàn như đường Trương Quốc Dụng, mương tiêu thoát lũ thôn Trung Hưng, xây dựng nhà văn hóa thôn thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân để làm đường công vụ phục vụ cho xe chở vật liệu. Sau khi giải phóng mặt bằng đã thu hồi giấy CNQSD đất của các hộ dân để điều chỉnh phần diện tích bị ảnh hưởng nhưng đến nay chưa trả lại bìa cho dân. Đề nghị UBND chỉ đạo công chức chuyên môn sớm trả lại bìa cho nhân dân. CỬ TRƯỞNG THÔN KINH NAM.

**Kết quả giải quyết:** Hầu hết các dự án tồn đọng thu GCNQSD đất nông nghiệp nhưng chưa thực hiện việc đăng ký biến động cũng chưa trả GCNQSD đất cho người dân. Tồn tại này từ nhiều năm về trước.

Đối với dự án như mương tiêu thoát lũ thôn Trung Hưng, đường Trương Quốc Dụng, nhà văn hóa thôn Kinh Nam thu hồi GCNQSD đất nông nghiệp của người dân. Hiện nay đã có bàn giao một số hồ sơ giữa cán bộ trước và cán bộ đang phụ trách sau để thực hiện các bước. Tuy nhiên hiện tại do có biến động nhân sự liên quan cán bộ phụ trách mảng địa chính môi trường, thiếu người phụ trách mảng này, thời gian tới có nhân sự mới UBND xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ thực hiện các nội dung này kịp thời.

**Câu 2.** Theo nguyện vọng của cử tri, trong thời gian này địa phương nên tạm thời ngừng thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch khu dân cư vì Luật đất đai sửa đổi chưa ban hành và kế hoạch lên phường của xã đã cận kề. Cử tri thôn Trung Hưng.

**Kết quả giải quyết:** Việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư do UBND thành phố quyết định, có sự đồng thuận của bà con nhân dân. Hiện nay UBND thành phố chưa thực hiện việc thu đất NN như bà con có ý kiến, đến ngày 01/02/2025 xã sẽ lên phường, lúc đó các chế độ chính sách sẽ thực hiện theo chế độ chính sách mới.

**Câu 3.** Đề nghị UBND đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ còn thiếu theo ND64 và cấp giấy CNQSD đất trước năm 80. Cử tri thôn Thúy Hội.

**Kết quả giải quyết:** Trong 02 năm 2023 và 2024 UBND xã Thạch Hưng đã tập trung rất cao trong việc cấp GCNQSD đất lần đầu và cấp đổi công nhận lại diện tích đất ở trước 18/12/1980. Đặc biệt năm 2024 trước khi luật đất đai 2024 có hiệu lực thì UBND xã Thạch Hưng đã ban hành thông báo số 33/TB – UBND ngày 12/4/2024 về việc thực hiện cấp giấy CNQSD đất lần đầu và cấp đổi công nhận lại diện tích đất ở đối với các thửa đất có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980. Thông báo được gửi trực tiếp cho các hộ gia đình có liên quan đồng thời phát thanh rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn để toàn thể nhân dân được biết và phối hợp thực hiện. Hiện nay một số hộ gia đình đã liên hệ UBND xã thực hiện các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ. Cán bộ phụ trách đã tiếp nhận và thực hiện các bước thủ tục theo quy định hiện hành.

**Câu 4.** Hiện nay các hộ sản xuất bánh đa nem trên địa bàn xã khá nhiều, đặc biệt là tại thôn Bình nhưng nước thải cơ bản xả trực tiếp ra mương thoát bản mà không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị địa phương có chỉ đạo khắc phục cũng như có chính sách các hộ xử lý nước thải. Và một số hộ chăn nuôi (lợn) xả phân trực tiếp ra mương thoát bản gây ô nhiễm môi trường, Đề nghị xã hướng dẫn nhân dân chăn nuôi khắc phục đảm bảo theo quy định trong chăn nuôi.

**Kết quả giải quyết:** Hiện nay các hộ sản xuất bánh đa nem trên địa bàn xã và tập trung nhiều ở thôn Bình không có phương án xử lý nước thải và xả trực tiếp ra mương gây ô nhiễm môi trường. Trước đây UBND xã đã có chương trình hỗ trợ bà con xây dựng hố lắng lọc nước thải trước khi thải ra mương thoát nước chung, tuy nhiên còn một số hộ gia đình chưa phối hợp thực hiện, hiện nay thôn Bình đang tiến hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong đó có tiêu chí môi trường đã được chỉ đạo thực hiện, qua nhiều cuộc họp UBND xã đã chỉ đạo thôn khảo sát đối với các hộ sản xuất bánh đa nem chưa có hố lắng lọc để có phương án vận động, hỗ trợ xây dựng hố lắng lọc xử lý nước thải trước khi thải ra mương thoát nước chung và khảo sát các mương thoát nước khu dân cư bị ách tắc, có phương án xử lý nạo vét kịp thời. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM một số tuyến

mương đã được nạo vét, cải tạo, tuy nhiên bề lắng lọc vẫn chưa được triển khai thực hiện, thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo thôn, có phương án xử phù hợp đối với hồ lắng lọc. Đối với các hộ chăn nuôi lợn trên đại bàn xã thải trực tiếp mương thoát nước chung, nội dung này UBND xã đã phối hợp thôn kiểm tra, các hộ đã có cam kết, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục kiểm tra, trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định sẽ có phương án xử lý theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp Kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024)/.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Chủ tịch MTTQ;
- Trưởng các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND;
- Các thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Thái**